
BORGARRÁÐ  11. júní 2020:  Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
heilbrigðiskröfur þess húsnæðis sem borgin býður listamönnum til leigu - R20060109

Hvernig er staðið að því að uppfylla heilbrigðiskröfur þess húsnæðis sem borgin býður 
listamönnum til leigu? Hefur Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skoðað þessar aðstæður? Boðið 
var upp á skoðunarferð miðvikudaginn 10. Júní í Gufunesi, en þá kom í ljós mygla og mikið 
magn af sorpi í óupphituðu húsnæði sem greinilega var heilsuspillandi og með margvíslega 
slysahættu. https://sim.is/reykjavikurborg-skapandi-verkefni-i-husnaedi-borgarinnar/ 
https://www.ruv.is/frett/2020/05/25/gufunes-verdi-thorp-lista-og-skapandi-greina


